



วันที่ 10 - 16 มีนาคม 2553

โรงสีแห่งรัฐซื้อข้าวเพิ่มสัปดาห์ละ 200 บาทต่อตัน

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและอัตราราคาซื้อขายข้าวเปลือกราคาข้าวเปลือกกรอบที่ 1 และ รอบที่ 2 ประจำวันที่ 15 มี.ค. 2553 เพื่อใช้ในการจ่ายเงินชดเชยระหว่างวันที่ 15-21 มี.ค. 2553 ข้าวเปลือก (รอบที่ 1) ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 8,919 บาท อัตราราคาซื้อขายตันละ 1,081 บาท ข้าวเปลือกปทุมธานี ตันละ 10,204 บาท ไม่ต้องชดเชยข้าวเปลือกเหนียวตันละ 10,519 บาท ไม่ต้องชดเชย ข้าวเปลือก (รอบที่ 2) ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 8,919 บาท อัตราราคาซื้อขายตันละ 1,081 บาท ข้าวเปลือกปทุมธานีตันละ 10,204 บาท อัตราราคาซื้อขายตันละ 796 บาท ข้าวเปลือกเหนียวตันละ 10,519 บาท ไม่ต้องชดเชย

นายชาญชัย วัชรานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า หากรัฐไม่ดำเนินการแก้ปัญหาเสถียรภาพราคาข้าว จะส่งผลให้ราคาปรับตัวลดลงอาจต่ำกว่าตันละ 8 พันบาทได้ ซึ่งสมาคมได้เสนอแนวทางกำหนดราคารับซื้อขั้นต่ำ (Floor Price) โดยให้ใช้ราคาอ้างอิงล่าสุดและส่งสัญญาณไปถึงตลาดว่า รัฐบาลไม่ยอมให้ราคาต่ำกว่าลงไปอีก ถ้าดำเนินการจริงจัง ก็จะทำให้ผู้ซื้อในต่างประเทศไม่ชะลอคำสั่งซื้ออีกต่อไป

ทั้งนี้ ราคา Floor Price คำนวณจากราคาเดือน มี.ค. ย้อนหลัง 3 ปี ตันละ 8,919 บาท ซึ่งโรงสีทั่วไปจะซื้อข้าวในตลาดราคาเฉลี่ยตันละ 8.8-8.9 พันบาท มีส่วนต่างกันไม่มาก ทำให้โรงสีไม่จูงใจในการซื้อข้าว

ส่วนโครงการตั้งโต๊ะรับซื้อข้าว โรงสีได้เสนอให้มีการกำหนดราคารับซื้อแบบขั้นบันได เฉลี่ยให้เพิ่มราคารับซื้อจากราคาอ้างอิงไปอีกตันละ 200 บาท ทุกสัปดาห์ จนกว่าราคาจะสูงกว่าราคาตลาดไม่เกิน 10% หรือประมาณตันละ 9.7 พันบาท ซึ่งไม่เกินราคาประกัน และไม่เป็นการบิดเบือนกลไกตลาด

นายชาญชัย กล่าวว่า ข้อเสนอนี้จะเกิดขึ้นได้ ต้องผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ก่อน ซึ่งสถานการณ์ทางการเมืองขณะนี้ไม่เอื้ออำนวยให้ประชุม แต่เชื่อว่ารัฐบาลจะออกมาตรการดูแลราคาข้าวโดยเร็ว

"รัฐบาลส่งสัญญาณไปเลยว่า ราคาข้าวจะไม่ต่ำไปกว่านี้อีกแล้ว ผู้ซื้อต่างประเทศก็กลัวที่จะสั่งออเดอร์ ขณะที่โรงสีที่มีข้าวอยู่ในมือ ก็ไม่ต้องกังวลจนต้องรีบขายข้าวออก เพราะกลัวว่าถ้าถือข้าวต่อไปราคาตกต่ำไปอีก ก็จะทำให้ขาดทุนมาก" นายชาญชัยยกกล่าว

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

"ชาอุย"แอบตามรอยสหรัฐ ย่องจดทะเบียนค้าข้าวหอมมะลิ

นางปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวว่า ก่อนหน้านี้นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดทำยุทธศาสตร์ทรัพย์สินทางปัญญาข้าวไทย เพื่อป้องกันการฉกฉวยนำประโยชน์จากพันธุ์ข้าวไทยไปใช้ในเชิงพาณิชย์ โดยขณะนี้ตนได้แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดยุทธศาสตร์ทรัพย์สินทางปัญญาข้าวไทยแล้ว ซึ่งมีตนเป็นประธาน และมีตัวแทนจากส่วนราชการ รวมถึงภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นคณะทำงาน

สำหรับยุทธศาสตร์ทรัพย์สินทางปัญญาข้าวไทย แบ่งเป็น 4 ด้านสำคัญ คือ 1.การคุ้มครองในไทย 2.การประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจ 3.การดำเนินการทางกฎหมายในต่างประเทศ และ 4.การกำหนดทำที่ไทยในเวทีระหว่างประเทศ ทั้งนี้ไทยจำเป็นต้องมีแผนต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญา และเพิ่มมาตรการทางด้านการตลาด

ด้วย เพื่อสร้างความรู้จักในสินค้าข้าวหอมมะลิของไทยกับลูกค้าทั่วโลก เพราะช่วงหลายปีที่ผ่านมาข้าวไทย โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิถูกกลืนตลาดโดยสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ

"ปัญหาดังกล่าวทำให้ผู้บริโภคสับสนว่าเป็นข้าวชนิดเดียวกับไทย เช่น กรณีข้าวแจ๊สแมนของสหรัฐที่ได้พัฒนาข้าวหอมสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมา โดยขณะนี้พยายามยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อขอรับความคุ้มครองสายพันธุ์ในสหรัฐ และยังมีกรณีคล้ายคลึงกันอีกหลายประเทศ ซึ่งอาจกระทบต่อการค้าและการส่งออกข้าวหอมมะลิของไทย นอกจากนี้ยังพบว่าชาวดัตช์ระเบียบยังมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าข้าวหอมมะลิด้วย แต่เรายังไม่ได้ดำเนินการอะไร เพราะยังไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศดังกล่าว" นางปัจฉิมา กล่าว

ที่มา แนวหน้า

ราคาข้าวชาลงป่วนเป็นลูกโซ่

แหล่งข่าวจากวงการค้าข้าว เปิดเผยว่า ภาวะราคาข้าวชาลง ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ จนถึงปัจจุบันคือได้เกิดการเบียดเบียนซื้อขายระหว่างกันไม่ว่าจะเป็นระหว่างผู้ส่งออกกับโบรกเกอร์ค้าข้าว หรือโบรกเกอร์กับลูกค้าปลายทาง รวมถึงระหว่างผู้ส่งออกกับผู้ประกอบการโรงสีข้าวในประเทศ

นางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ช่วงราคาข้าวชาลงใหม่ ๆ ลูกค้ายังสั่งซื้ออยู่ ตามราคากลางในตลาดที่ลดลง แต่วันนี้ลูกค้าหยุดซื้อเลยเพราะเขาไม่ทราบว่าจะลงไปอีกเมื่อใด ทั้งนี้เพื่อรอดูทิศทางราคา นอกจากนี้ลูกค้ายังได้ขอให้ลดราคาข้าวที่ซื้อไว้ช่วงราคาแพงแต่ยังไม่ได้รับมอบลง รวมถึงลูกค้าบางรายไม่ยอมรับสินค้า โดยยืนยันว่าไม่เบียด แต่ยังไม่ต้องการรับมอบเวลานี้ ซึ่งผู้ส่งออกต้องใช้วิธีเจรจาควบคู่กันไป หรือหากเป็นลูกค้าอาจจะขู่ดำเนินการฟ้องร้อง

"ราคาข้าวลงทุกฝ่ายเจ็บตัวกันหมดเพราะส่วนหนึ่งยังมีข้าวราคาสูงอยู่ในสต็อก ส่วนจะขยับขึ้นเมื่อใดนั้น ขึ้นอยู่กับการกลับเข้ามาสั่งซื้อของผู้ซื้ออีกครั้งหนึ่ง ซึ่งคงเป็นช่วงที่เขามั่นใจว่าราคาข้าวไทยหยุดไหลลงแล้ว"

ด้านนายสมพงษ์ กิตติเรียงลาภ ประธานบริษัท พงษ์ลาภ จำกัด กล่าวยอมรับว่าเวลานี้บริษัทลูกค้าียกไม่รับมอบข้าวแล้ว โดยได้ขายข้าวขาว 5% ผ่านโบรกเกอร์ไปแอฟริการาคาตันละ 515 ดอลลาร์สหรัฐ ประมาณ 30,000 ตัน แต่ข้าวขาว 5% ราคาตกลงเหลือตันละ 490 ดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ลูกค้าไม่ยอมเปิดแอลซีและส่งเรือมารับมอบข้าว ตามกำหนดจะต้องส่งต้นเดือนมีนาคมนี้

ด้านแหล่งข่าวจากผู้ประกอบการโรงสีข้าว กล่าวว่า ผู้ประกอบการโรงสีข้าวได้รับผลกระทบเป็นลูกโซ่จากผู้ส่งออกเช่นเดียวกัน โดยเวลานี้โรงสีหลายโรงประสบปัญหาผู้ส่งออกไม่รับมอบข้าวที่สั่งซื้อกันไว้ช่วงราคาอยู่ประมาณกระสอบละ 1,800 บาท (ข้าวขาว 100% ขนาดบรรจุ 100 กก.) แต่เวลานี้ลงเหลือกระสอบละ 1,560 บาท ซึ่งบางรายอ้างข้าวที่โรงสีไปส่งถึงโกดังนั้นคุณภาพไม่ตรงตามที่ตกลงกันไว้ทำให้โรงสีต้องเสียค่าใช้จ่ายขนข้าวกลับ

"การอ้างเหตุผลว่า คุณภาพไม่ตรงตามที่ตกลงสั่งซื้อเกิดขึ้นเป็นประจำอยู่แล้ว แต่ที่ผ่านมาจะมีการเจรจาอาจจะลดราคาลง ถึงขั้นยกเลิกสั่งซื้อเลยนั้นไม่มีมาก แต่ช่วงราคาข้าวชาลงมีมากขึ้น"

นายสมบัติ เฉลิมวุฒิรัตน์ ประธานบริษัท เอเชียโกลเด้นไรซ์ จำกัด กล่าวว่า รัฐบาลต้องดำเนินการมาตรการให้ราคาข้าวมีเสถียรภาพ ไม่ว่าจะเป็นการให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) หรือองค์การการตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ซื้อข้าวเปลือกหรือข้าวสารเก็บเข้าสต็อก

ทั้งนี้สาเหตุที่สถานการณ์ราคาข้าวตกต่ำลง และยังไม่ปรับขึ้นมาจากหลายปัจจัยด้วยกัน อาทิ กระแสข่าวรัฐบาลไทยจะระบายสต็อกข้าว 2 ล้านตัน และได้ประกาศเปิดประมูลขายล็อตใหญ่ 500,000 ตัน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ จนทำให้ผู้ส่งออกถดถอยรับซื้อข้าวจากโรงสีลงอย่างฮวบฮาบ แต่ในที่สุดรัฐบาลได้ยกเลิกการประมูล

อย่างไรก็ดีก่อนหน้านี้ วงการค้าข้าวทั้งในไทยและระดับโลก ต่างมองในทิศทางเดียวกันว่าราคาข้าวปีนี้จะดีกว่าและมีความคล่องตัวกว่าปี 2552 แต่ไม่ดีเท่าปี 2551 รวมทั้งคาดการณ์กันว่าประเทศอินเดียซึ่งเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่อันดับ 3 นอกจากไม่ส่งออกแล้วอาจต้องนำเข้าข้าวอีกด้วย ขณะที่ฟิลิปปินส์เปิดประมูลนำเข้าข้าวปี 2553 เร็วกว่ากำหนดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2552

"ช่วงต้นปีทั้งผู้ส่งออก โรงสี ต่างซื้อข้าวเก็บเข้าสต็อก แต่หลังเทศกาลตรุษจีนคือปลายเดือนกุมภาพันธ์เริ่มมีข่าวว่าอินเดียจะไม่นำเข้าข้าวปีนี้ ผนวกกับเวียดนามลดค่าเงินต้องทำให้ข้าวเวียดนามราคาถูกกว่าข้าวไทย ต้นละเกือบ 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่กระทรวงพาณิชย์เปิดประมูลขายข้าวครั้งที่ 2 ปริมาณ 500,000 ตัน ผู้ซื้อเริ่มสบโอกาสกดราคาซื้อลง"

ด้านความเคลื่อนไหวของชาวนาซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากราคาข้าวตกต่ำนั้นนายวิเชียร พวงลำเจียก อุปนายกสมาคมชาวนาไทย กล่าวว่าแม้ว่าขณะนี้รัฐบาลยังไม่ได้รับหลักการตามที่ชาวนาเสนอคือขอเพิ่มราคาประกันรายได้ข้าวเปลือกเจ้าจากต้นละ 10,000 บาท เป็นต้นละ 12,000 บาท เพิ่มปริมาณจากครัวเรือนละ 25 ตัน เป็น 40 ตัน แต่ชาวนาจะยังไม่เคลื่อนไหวขอให้กลุ่มเสื้อแดงหยุดก่อนกลุ่มชาวนาจึงจะออกมาเรียกร้อง
[ที่มา ฐานเศรษฐกิจ](#)

เวียดนาม

สมาคมอาหารแห่งเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1-12 มี.ค. 2553 มีจำนวน 135,063 ตัน มูลค่า 63.917 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่ส่งออก 203,639 ตัน มูลค่า 73.084 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

สำหรับการส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1 มี.ค. - 12 มี.ค. 2553 มีจำนวน 845,448 ตัน มูลค่า 402.64 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีการส่งออก 1,145,058 ตัน มูลค่า 454.907 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

สมาคมอาหารคาดว่าในไตรมาสแรกจะส่งออกข้าวประมาณ 1.2 ล้านตัน ลดลงประมาณ 25% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เพราะผู้ซื้อคาดว่าราคาข้าวมีแนวโน้มจะอ่อนตัวลงจึงชะลอการสั่งซื้อ สมาคมอาหารคาดว่าในปีนี้จะส่งออกข้าวประมาณ 5.5-6.2 ล้านตัน หลังจากที่ประเมินว่าผลผลิตในฤดูการผลิตฤดูหนาว-ฤดูใบไม้ผลิ จะมีจำนวนถึง 10.4 ล้านตันข้าวเปลือก

[ที่มา Riceonline.com](#)

ปากีสถาน

มีรายงานว่า ในปี 2553 ปากีสถานจะสามารถส่งออกข้าวไปยังมาเลเซียเพิ่มเป็น 4 เท่า โดยกลุ่มบริษัทในการจัดหาและแปรรูปข้าว รวมถึงการนำเข้า การเก็บในคลังสินค้า การจัดช่องทางการจำหน่าย และการตลาดตั้งเป้าที่จะแบ่งฐานการนำเข้าข้าวเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าจากไทยและเวียดนาม ซึ่งจากเดิมนั้น มาเลเซียมีการนำเข้าข้าวจากไทยประมาณ 46% และเวียดนามประมาณ 34%

ปัจจุบัน ปากีสถานเป็นตลาดการนำเข้าข้าวอันดับ 3 ของมาเลเซีย ซึ่งมีสัดส่วนอยู่เพียง 4% ของการนำเข้าข้าวทั้งหมด โดยในปี 2553 นี้ มีการวางเป้าหมายที่จะเพิ่มการนำเข้าจากปากีสถานให้เพิ่มขึ้นเป็น 4 เท่าจากของเดิม โดยได้เข้าทำสัญญากับหลายบริษัทในปากีสถาน ทั้งนี้ จากสถานการณ์ดังกล่าว แนวโน้มการนำเข้าข้าวจากปากีสถานจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

[ที่มา Riceonline.com](#)

ฟิลิปปินส์

แหล่งข่าววงการข้าวระบุว่า ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงช่วงการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งจะเกิดขึ้นในเดือน พ.ค. ศกนี้ จะไม่มีการเปิดประมูลซื้อข้าวเพิ่มเติมอีก แต่อย่างไรก็ตาม NFA ยังคงมีสิทธิ์ที่จะนำเข้าข้าวได้ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน

กระทรวงเกษตร (The Philippines Department of Agriculture) คาดการณ์ว่าผลผลิตข้าวเปลือกในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้จะลดลงประมาณ 5% เหลือ 7.25 ล้านตัน เมื่อเทียบกับจำนวน 7.37 ล้านตันในปีที่ผ่านมา เนื่องจากฟิลิปปินส์กำลังเผชิญกับปรากฏการณ์ El Nino ซึ่งทำให้เกิดภาวะภัยแล้ง และสร้างความเสียหายต่อผลผลิตด้านการเกษตร โดยคาดว่ามูลค่าความเสียหายจะเพิ่มเป็น 8 พันล้านเปโซ จากเดิมที่เคยประเมินไว้ที่ 7 พันล้านเปโซ

ที่มา Riceonline.com

บังคลาเทศ

รัฐบาลประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวขาวจำนวน 50,000 ตัน (+/- 5%) โดยปิดรับข้อเสนอเมื่อวันที่ 7 มี.ค. โดยผู้ประมูลต้องเสนอข้าวอย่างน้อย 10,000 ตัน ในราคา CIF และกำหนดส่งมอบภายใน 60 วัน หลังจากที่มีการทำสัญญา

แหล่งข่าวระบุว่าบังคลาเทศกำลังพิจารณาข้อเสนอจากบริษัท Indo-Sino Trade Pte Ltd ของสิงคโปร์ จำนวน 25,000 ตัน ในราคา 395 เหรียญสหรัฐต่อตัน นอกจากนี้บริษัทดังกล่าวได้เสนอราคาที่ 388.92 เหรียญสหรัฐต่อตัน สำหรับล็อตอื่นๆด้วย

ล่าสุดมีรายงานว่า รัฐบาลตกลงที่จะซื้อข้าวจากพม่าจำนวน 25,000 ตัน ในราคา 395 เหรียญสหรัฐต่อตัน ทั้งนี้ รัฐบาลต้องการสร้างความมั่นใจในปริมาณอุปทานข้าวว่าจะเพียงพอในตลาด นอกจากนี้ รัฐบาลกำลังพิจารณาการนำเข้าข้าว 5 ล้านตันในเร็วๆ นี้

อนึ่ง เป้าหมายปริมาณการผลิตธัญพืชอาหารในระหว่างปีงบประมาณ 2552-53 เบื้องต้นอยู่ที่ 35.051 ล้านตัน โดยมีปริมาณผลผลิตจริงอยู่ที่ 32.166 ล้านตัน การนำเข้าธัญพืชอาหารระหว่างเดือนกรกฎาคม 2552 – มกราคม 2553 อยู่ในระดับสูงที่ 2.135 ล้านตัน เปรียบเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 1.459 ล้านตัน แต่อย่างไรก็ตาม สต็อกของธัญพืชอาหารอยู่ในระดับต่ำที่ 1.051 ล้านตันเมื่อสิ้นเดือนมกราคม ในขณะที่ปริมาณสต็อกในช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 1.308 ล้านตัน

ในปีนี้ รัฐบาลมีแผนนำเข้าข้าวประมาณ 300,000 ตัน เพื่อเพิ่มสต็อกข้าว และข้าวสาลีอีก 750,000 ตัน โดยในขณะนี้นำเข้าข้าวสาลีแล้ว 100,000 ตัน และทำสัญญาแล้ว 380,000 ตัน

ที่มา Riceonline.com

จีน

มีการคาดการณ์ว่า ข้าวตัดแต่งพันธุกรรม (GM) กำลังจะเข้ามาในตลาดจีนในอีก 3-5 ปีข้างหน้า ซึ่งจีนเป็นประเทศที่มีความพร้อมด้านเทคนิค และมีความตั้งใจที่จะสร้างเป็นจุดแข็งในการแข่งขัน ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยของจีนได้ร่วมกับศูนย์กลางการป้องกันและควบคุมโรคได้ทำการพิสูจน์แล้วว่าข้าว GM มีความปลอดภัยเหมือนข้าวที่ปลูกโดยวิธีดั้งเดิม นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาวิเคราะห์อาหาร GM ในประเทศจีนตั้งแต่ปี 2542 โดยการนำเข้ามากกว่า 10 ตันไปทดลองกับสัตว์อีกด้วย แต่กระนั้น ยังมีผู้เชี่ยวชาญและนักการเมืองบางคนยังมีความกังวลว่าพืชตัดแต่งพันธุกรรมดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่ไม่ปรากฏแน่ชัดได้อีก อาทิ สภาพความเป็นพิษจากยีนส์ ซึ่งอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของยีนส์พันธุกรรม และอาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ได้ โดยยังไม่มีใครทราบผลกระทบที่แน่นอนได้อย่างชัดเจนไปอีกหลาย 10 ปี จึงได้มีการเรียกร้องให้มีความหมายควบคุม

การค้า การนำเข้า และการขายธัญพืช GM และวัตถุดิบที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม รวมทั้งควรมีความรอบคอบ รัดกุมในการตรวจสอบพืช GM ทางทางการค้า

ทั้งนี้ ในเดือนพฤศจิกายนนี้ กระทรวงเกษตรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนจะทำการมอบใบรับรองข้าว GM 2 ชนิด และ ข้าวโพด GM 1 ชนิด ที่มีการผลิตในประเทศเป็นครั้งแรก หนึ่ง การพิสูจน์ผลกระทบจากพืช GM แม้ว่าจะช่วยต่อต้านวัชพืช สิ่งรบกวน หรือแมลงต่างๆ รวมทั้งช่วยเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนทางการเกษตรได้ มากกว่าการเพาะปลูกแบบระบบดั้งเดิม แต่ก็ยังคงมีประเด็นที่ยังเป็นที่เคลือบแคลงและมีอาจพิสูจน์ได้ใน ระยะเวลาอีก 2 รุ่นคน จึงจะมีความชัดเจนแน่นอนว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยหรือไม่ ดังนั้น ในขณะที่ยังไม่มีความแน่นอนและปราศจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในขณะนี้ พืช GM จึงยังคงไม่เหมาะสมที่จะนำเข้ามาสู่ ตลาด ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยสิ่งที่ควรต้องทำในขณะนี้ คือการเร่งทำการวิจัย ในพืช GM ต่อไป

[ที่มา OAE](#)

แคเมอรูน

รัฐบาลแคเมอรูน เตรียมที่จะประกาศมาตรการห้ามนำเข้าข้าว เพื่อส่งเสริมให้มีการเพาะปลูกข้าวในประเทศให้มากขึ้น ทั้งนี้ในแต่ละปีแคเมอรูนจะนำเข้าข้าวประมาณ 500,00 ตัน จากประเทศในแถบเอเชีย นอกจากนี้ในแต่ละปีมีประเมินกันว่ามีกรลักลอบนำเข้าข้าวประมาณ 100,000 ตัน ด้วย

กระทรวงการค้า ได้เรียกร้องให้ภาคธุรกิจในประเทศหันมาให้ความสนใจในการเพาะปลูกข้าวเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศ และเพื่อเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้ประชากรในประเทศด้วย

[ที่มา Riceonline.com](#)

สหรัฐอเมริกา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน “RICE: WORLD MARKETS AND TRADE” ประจำเดือนมีนาคม 2553 ว่าสถานการณ์ราคาส่งออกข้าวของไทยยังคงอ่อนตัวลงต่อเนื่องจากเดือนก่อน โดยราคาข้าว 100% ชั้น 2 เฉลี่ยอยู่ที่ 539 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ในขณะที่ราคาข้าว 5% ของเวียดนามอยู่ที่ 404 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงนี้ความต้องการข้าวในตลาดโลกลดลง

สำหรับข้าวเกรด US#2/4 ของสหรัฐฯ เฉลี่ยอยู่ที่ 533 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ลดลงจากเดือนก่อน 33 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ในขณะที่ข้าวเมล็ดกลาง (California medium grain #1/4) ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 625 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ลดลงจากเดือนก่อนถึง 100 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เนื่องจากอุปทานข้าวในตลาดมีมาก

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ได้พยากรณ์ผลผลิตข้าวของโลกปี 2552/53 ในเบื้องต้นว่าจะมีจำนวน 440.29 ล้านตันข้าวสาร ลดลงจาก 447.42 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2551/52 เนื่องจากอินเดียประสบภาวะฝนทิ้งช่วง และประสบภาวะน้ำท่วมในพื้นที่เพาะปลูกที่สำคัญจนส่งผลให้ผลผลิตลดลง โดยคาดว่าจะมีผลผลิตเพียง 87 ล้านตันข้าวสาร ส่วนประเทศอื่นที่คาดว่าจะผลผลิตจะลดลงคือ ประเทศญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ บังคลาเทศ และปากีสถาน ในขณะที่เดียวกันก็คาดว่าประเทศสหรัฐฯ จีน พม่า และไทย จะมีผลผลิตจะเพิ่มขึ้น ซึ่งในส่วนของประเทศไทยนั้น ในปี 2552/53 คาดว่าจะมีผลผลิต 20.4 ล้านตัน

ทางด้านกรบริโภคข้าวนั้น กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดว่าในปี 2552/53 จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 440.57 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจาก 437.16 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2551/52 ในขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปี คาดว่าจะลดลงจาก 91.22 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2551/52 เหลือ 90.92 ล้านตันข้าวสาร เพราะคาดว่าปริมาณสต็อกข้าวของอินเดีย และฟิลิปปินส์จะลดลง ส่วนประเทศไทยนั้นคาดว่าสต็อกจะเพิ่มเป็น 5.9 ล้านตันข้าวสาร

สำหรับการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2552/53 คาดว่าจะมีปริมาณ 30.42 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากจำนวน 28.84 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2551/52 โดยคาดว่าประเทศฟิลิปปินส์จะนำเข้ามากถึง 3 ล้านตัน ตามด้วยมาเลเซีย อิรัก ซาอุดีอาระเบีย บังคลาเทศ บราซิล และคิวบา จะมีความต้องการนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น คาดว่าอินเดียจะส่งออกลดลงเหลือ 2 ล้านตันข้าวสาร ส่วนประเทศที่คาดว่าจะส่งออกเพิ่มมากขึ้นได้แก่ ประเทศไทย จีน ปากีสถาน ทั้งนี้ในปี 2552/53 คาดว่าไทยจะส่งออก 10 ล้านตัน สำหรับเวียดนามนั้นคาดว่าจะในปี 2552/53 คาดว่าจะส่งออก 5.75 ล้านตัน ในขณะที่ประเทศพม่า และกัมพูชา คาดว่าจะส่งออกประมาณ 0.8 ล้านตัน

ที่มา USDA

